

*
Số 10 -BC/CB

Tam Đào, ngày 31 tháng 10 năm 2012

BẢN ĐĂNG KÝ
Các chuẩn mực đạo đức học tập
và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn số 78-CV/TG ngày 23/10/2012 của Trường ban Tuyên giáo huyện uỷ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 07- HD/HU ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi bộ Phòng Nội vụ huyện xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối với Đảng và Nhà nước

Luôn luôn quán triệt tới cán bộ, đảng viên trong chi bộ nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, lòng yêu quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung với nước, hiếu với dân; phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Chống dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; nói và viết đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Đối với cơ quan

Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; lãnh đạo chi bộ luôn làm gương để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập noi theo; đồng thời thực hiện tốt việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

3. Đối với công việc

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn luôn chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, làm việc khoa học, chống tư tưởng ỷ lại, nêu cao tinh thần tự giác, có trách nhiệm trong công việc, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất; phấn đấu, nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đồng Thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác khi được phân công.


4. Đối với đồng nghiệp

Tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ, bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng nghiệp; chống chủ nghĩa cá nhân, chia rẽ bè phái, cục

bộ địa phương, hẹp hòi ích kỷ; không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng chí đồng nghiệp.

5. Đối với bản thân

Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì chủ nghĩa xã hội. Gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan và địa phương nơi cư trú. Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của tổ chức. Trung thực, thật thà, khiêm tốn, nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở; Có lối sống lành mạnh, lắng nghe tiếp thu ý kiến và giải quyết công việc nhanh chóng hợp lý, khách quan, vô tư, công bằng không thiên vị; gương mẫu thực hiện: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm. Bảo vệ tài sản cơ quan, bí mật nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; không ngừng rèn luyện, học tập tu dưỡng, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đạo đức cách mạng. Kịp thời cập nhật các kiến thức mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có ý thức xây dựng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, thực hiện nghiêm chế độ phê và tự phê bình. Xây dựng gia đình văn hoá, có ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật.

Trên đây là bản đăng ký các tiêu chí theo chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ Phòng Nội vụ nghiêm túc thực hiện các chuẩn mực trong bản đăng ký này./. 

Nơi nhận:

- BTG HU;
- Lưu CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ



Không Đình Ngôn